



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๕๐๗

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

ศิริกาญจน์

(นางศิริกาญจน์ สุวณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๓๘

ฉบับที่ ๒๑๕ ปีที่ ๓๑

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กทม. ชี้แจง

- ❖ กทม.กำชับ รร.ในสังกัดเฝ้าระวังป้องกันการเล่นพนันทุกประเภท
- ❖ กทม.แจงแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานประชาชนกรุงเทพฯ

❖ กทม.กำชับ รร.ในสังกัดเฝ้าระวังป้องกันการเล่นพนันทุกประเภท

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา (สนศ.) กทม. กล่าวถึงการกำชับเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการเล่นพนันทุกประเภทในโรงเรียน (รร.) สังกัด กทม.ว่า กรุงเทพมหานคร โดย สนศ.ได้มีหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานเขตประสาน รร.สังกัด กทม.ให้กวดขันและสอดส่องดูแลนักเรียนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก ๒๐๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ พ.ย.- ๑๘ ธ.ค.๖๕ โดยตรวจสอบและสอดส่องดูแลนักเรียนใน รร. สังกัด กทม.ห้ามไม่ให้เกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลโดยเด็ดขาด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลสุขภาพบุตรหลานให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการศึกษาในวันถัดไป หากนักเรียนคนใดมีอาการผิดปกติ เนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอให้รีบพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการรักษาทันที รวมถึงเข้มงวดกวดขันไม่ให้นักเรียนใน รร.สังกัด กทม.ใช้สารเสพติด หรือสารกระตุ้น เพื่อให้ตื่นตัวในการชมการแข่งขันฟุตบอล จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายอย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาความสามารถด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยแนะนำช่องทางการเรียนรู้จากนักกีฬามืออาชีพที่มีชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีตามสื่อต่าง ๆ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ จะต้องมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและเคารพกติกาในการเล่นกีฬาทุกประเภท ขณะเดียวกันได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการพนันและกำชับนักเรียนห้ามยุ่งเกี่ยวกับการพนันในขณะชมการแข่งขันกีฬาทุกประเภท พร้อมทั้งประสานผู้ปกครองให้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

❖ กทม.แจงแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานประชาชนกรุงเทพฯ

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม. กล่าวกรณีมีการเสนอแนะให้ กทม.ปรับปรุงระเบียบจัดตั้งชุมชนใหม่ เนื่องจากปัจจุบันหลายพื้นที่ไม่ได้รับการจัดตั้งแบบชุมชน เพราะไม่เป็นไปตามระเบียบ กทม.ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสียสิทธิการได้รับสิทธิประโยชน์ว่าเจตนารมณ์แห่งระเบียบ กทม.ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๘ (๘) กรณีบริเวณสถานที่ตั้งชุมชนเป็นพื้นที่ของบุคคลอื่นต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้จัดตั้งชุมชนได้ เนื่องจากเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับความผิดทางละเมิด ซึ่งจะส่งผลเสียหายแก่ กทม. การที่ กทม.จะนำงบประมาณเข้าไปดำเนินการด้านสาธารณูปโภค หรือสาธารณูปการก็ได้เช่นเดียวกัน การรับรองสถานะของชุมชนด้วยการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นชุมชนที่ถูกต้องตามระเบียบของ กทม.จึงจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมายด้วย การที่ กทม.เข้าไปสนับสนุนชุมชนที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่บุกรุกพื้นที่ส่วนบุคคล หรือพื้นที่เอกชน หรือพื้นที่ที่มีได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินก็ได้เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนทั่วไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ กทม.ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ โดยสำนักงานเขต มีหน้าที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ดังนั้น ประชาชนทุกคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ จึงมีสิทธิได้รับการบริการดูแลช่วยเหลือจาก กทม.ทุกคน แต่อาจจะได้รับในรูปแบบที่แตกต่างกัน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร